



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
30 พฤศจิกายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์ บ้านเมือง, โปสทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, sanook, kapook, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight)

-ศบค. รายงานสถานการณ์ วันที่ 29 พ.ย. พบผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย เดินทางมาจากสหรัฐฯ 1 ราย, ลิเบีย 2 ราย, โมซัมบิก 1 ราย, อิตาลี 1 ราย, ฝรั่งเศส 1 ราย, ปากีสถาน 1 ราย, เกาหลีใต้ 2 ราย, โอมาน 1 ราย และ คูเวต 1 ราย เข้าพักสถานกักกันที่รัฐจัดให้ รวมผู้ป่วยสะสม 3,977 ราย รักษาหายเพิ่ม 2 ราย รวมรักษาหาย 3,800 ราย ยังรักษาในรพ. 117 ราย เสียชีวิตคงที่ 60 ราย

ประเด็นผลกระทบ

1. เชียงใหม่พบหญิงไทยติดเชื้อโควิด 19

1.1 ความคืบหน้าผลสอบสวนผู้สัมผัส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, nationtv, js100, bangkokbiznews)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ได้ติดตามผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง 65 ราย ผลไม่พบเชื้อ คกก.โรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ได้จัดสถานที่กักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไว้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากพบอาการผิดปกติจะตรวจหาเชื้อซ้ำ และแยกกักในรพ. สำหรับผู้สัมผัสที่กักกันตนที่บ้าน จะประสานให้โควิดหมู่บ้านดูแลและประเมินจนครบ 14 วัน ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก คอนโดและประชาชน ช่วยกันสอดส่อง หากพบคนแปลกหน้าหรือผู้เดินทางที่ไม่ผ่านการกักตัวตามมาตรการภาครัฐ ให้แจ้งจนท.สาธารณสุข ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับประชาชนสามารถไปท่องเที่ยวได้ตามปกติ โดยสวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ และไม่ไปในที่ที่คนแออัด ห้องแอร์อากาศปิด ส่วนคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด อย่าลืกลบเข้ามาเพราะจะนำเชื้อมาติดคนในครอบครัว คนใกล้ชิด และคนในพื้นที่รวมทั้งยังผิดกฎหมายหลายฉบับ อาทิ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และพ.ร.บ.โรคติดต่อ เป็นต้น ขอให้เข้าประเทศตามกระบวนการ ถ้าติดเชื้อจะได้ดูแลรักษาตามระบบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, thansettakij, springnews, nationtv, sanook

-คกก.ควบคุมโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ เผย ขณะนี้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ไม่มีไข้ ไม่มีหอบเหนื่อย จมูกเริ่มได้กลิ่น แต่มีความเครียดอยู่ในระดับสูง ยังคงอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดที่รพ.นครพิงค์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา

-นพ.กิตติพันธ์ อุลอม ผู้ช่วยนพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ทีมสอบสวนโรคพบผู้สัมผัสทั้งหมด 306 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 149 ราย และผู้สัมผัสอื่นๆ 72 ราย ตรวจหาเชื้อแล้ว 88 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 85 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 82 ราย ต้องติดตามตัวอีก 3 ราย คือ ผู้ที่โดยสารรถประจำเชียงใหม่-เชียงใหม่ วันที่ 24 พ.ย. เวลา 11.00 – 15.00 น. จำนวน 2 ราย และคนขับรถ Grab Car รับผิดชอบที่คาราโอเกะคืนวันที่ 24 พ.ย. สำหรับผู้ที่ไปในสถานที่ดังกล่าว ขอให้กักกันตนเองจนครบ 14 วันหลังวันสัมผัส ผู้ที่ไม่มีอาการ ให้โทรนัดหมายเพื่อตรวจในวันที่ 1 ธ.ค. (ตามระยะพักตัวเฉลี่ย) หากพบอาการผิดปกติระหว่างกักกันให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติเสี่ยง เพื่อขอรับการตรวจหาเชื้อได้ที่รพ.ทุกแห่งใน จ.เชียงใหม่

-รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจากผู้ติดเชื้อบอกข้อมูลได้ไม่หมดในช่วงแรกและมาเปิดเผยระหว่างการสอบสวนโรคในแต่ละวัน จึงทำให้ทำงานได้ยาก อย่างไรก็ตาม คกก.โรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ยังไม่มีแนวทางที่จะล็อกดาวน์จังหวัด เนื่องจากยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ผจก.รายวัน360องศา

-นายประจัญ ปรีชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงราย สั่งขยายผลขบวนการพาคนข้ามแดนและตรวจตราตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด เนื่องจากจะมีหญิงสาวที่ทำงานในสถานบันเทิงในท่าขี้เหล็กพยายามลักลอบเข้ามาในไทย สำหรับสถานบันเทิงในท่าขี้เหล็กที่หญิงสาวติดเชื้อโควิดทำงานอยู่ได้ถูกสั่งปิดแล้วทางการเมียนมาสั่งล็อกดาวน์ 3 หมู่บ้าน คือบ้านปงถุน, บ้านสันทรายเหนือ และบ้านสันทรายใต้ และมีการตั้งด่านสกัดตามถนนทุกสายที่เข้าออก จ.ท่าขี้เหล็ก เนื่องจากขณะนี้พบผู้ติดเชื้อแล้ว 15 คน

-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของท่าขี้เหล็ก รายงานว่า จากการติดตามบุคคลที่เข้าไปใช้บริการที่โรงแรมวันจิววัน พบว่า ชายชาวบ้านโป่งติดกับท่าเรือริมแม่น้ำโขง มีประวัติเข้าไปท่องเที่ยวที่โรงแรมติดเชื้อโควิดด้วย พบกลุ่มญาติติดเชื้ออีก 7 คน นำไปรักษาที่ รพ.ท่าขี้เหล็กแล้ว ทำให้จำนวนผู้ป่วยโควิดในท่าขี้เหล็กเพิ่มขึ้นเป็น 23 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, workpointtoday)

-บ.แกร็บ ประเทศไทย ออกแถลงการณ์ให้คนขับที่ให้บริการหญิงสาวที่ติดเชื้อโควิด 19 เข้ากักตัวเฝ้าดูอาการและพักให้บริการแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-เพจอ็อบบับ เลียบด่วน แสดงความเห็นกรณีสาวไทยป่วยโควิดที่เชียงใหม่ ว่า เมื่อรักษาหายแล้วขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตาดู เนื่องจากทำผิดทุกอย่างที่ห้าม ทั้งลักลอบเข้าเมือง ไม่กักตัว รู้ตัวว่าป่วยมีอาการแล้วไปห้าง เข้าโรงแรม ร้านอาหาร บาร์ไฮสโตน กินเหล้า สูบบุหรี่ ร่วมกับเพื่อน หน้ากาก

ประเด็นข่าว

ใส่บ้างไม่ใส่บ้าง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ชาวเน็ตได้ติดตามขุดประวัติจากเฟซบุ๊กของสาววัย 29 และเพื่อนๆ พร้อมทั้งตำหนิอย่างรุนแรงถึงพฤติกรรมที่การ์ดตก สร้างความวิตกกังวลไปทั่วจังหวัดว่าอาจเป็นต้นตอทำโรคโควิดกลับมาระบาดอีกระลอก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ร่วมมือป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเข้มข้นมาตลอด 6 เดือนกว่าที่ผ่านมา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก. 360 องศา

-หลายคนตั้งคำถามเรื่องเส้นทางที่หญิงรายนี้ลักลอบออกไปฝั่งเพื่อนบ้านเพื่อทำงาน และสามารถลักลอบกลับเข้ามาทางด้านชายแดนของ จ.เชียงราย ได้อย่างไร ทั้งที่มีเจ้าหน้าที่เข้มงวด, มีจุดบกพร่องตรงไหน และใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน มีหลายคนกังวลว่าสถานการณ์อาจจะรุนแรงถึงขั้นปิดเมืองหรือไม่ เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวการท่องเที่ยวกำลังฟื้นตัว

1.2 จ.เชียงราย พบผู้เข้าข่ายติดโควิดมีประวัติใกล้ชิดสาวเชียงใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, sanook

-จ.เชียงราย ตรวจพบผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด 19 เป็นหญิงอายุ 26 ปี ชาวขุนตาล จ.เชียงราย ซึ่งลักลอบเข้าไปทำงานในสถานบันเทิงที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา กับเพื่อนสาวสาวเชียงใหม่ที่ติดเชื้อโควิด 19 โดยหลังทราบข่าวว่าเพื่อนที่เชียงใหม่ติดเชื้อโควิด19 จึงลักลอบกลับเข้าไทยทางช่องทางธรรมชาติ ด้านพรหมแดนแม่สาย ในวันที่ 26 พ.ย. เข้าพักสถานที่พักแห่งหนึ่งใน อ.แม่สาย ด้วยอาการมีไข้อ่อนๆ และได้ว่าจ้างรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างพาไปตรวจหาเชื้อที่รพ.กรุงเทพ-เชียงราย และถูกส่งตัวมายังรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อทำ TS/NS คืนวันที่ 29 พ.ย. และเวลา 17.30 น. นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงราย เผยว่า ผลตรวจเป็นบวก รพ.ได้ทำการตรวจอย่างละเอียดครั้งที่ 2 ผลเป็นบวกเช่นกัน ส่วนผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย สสจ.เชียงรายกำลังรวบรวมข้อมูล จะมีการแถลงข่าวที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ในเวลา 08.00 น. วันที่ 30 พ.ย.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชน

-สำนักประชาสัมพันธ์ จ.เชียงราย ประกาศให้ผู้โดยสารรถตู้ บขส. คันที่ 11 หมายเลขทะเบียน 10-2973 เชียงราย ออกจากสถานีขนส่งแม่สาย ในวันที่ 24 พ.ย. เวลา 09.30 น. ถึงสถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่ 1 (เก่า) เวลา 10.45 น. ให้มารายงานตัวหรือโทร.แจ้งรพ.ใกล้บ้าน หรือโทร.แจ้งสายด่วน สสจ.เชียงราย เบอร์ 053-910384 หรือเบอร์ 053-910385

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ข่าวสด, คมชัดลึก, Chiangmainew, Springnews)

-หลังจาก ผวจ.เชียงราย สั่งให้ติดตามหาตัวผู้ที่สัมผัสกับหญิงสาวชาวไทย 2 คน ที่ลักลอบเข้าเมืองบริเวณ อ.แม่สาย จ.เชียงราย จนท.ฝ่ายปกครอง อ.แม่สาย พบว่าทั้ง 2 คนลักลอบเข้าเมืองทางชายแดนไทย-เมียนมา ด้านที่เป็นป่าเขาชะง่าง จ.ท่าขี้เหล็ก ไปทาง จ.เมืองสาด ทิศตะวันตกของลำน้ำสาย ตรวจพบชาย 1 คนที่รับจ้างพาทั้งคู่เดินทางจากบ้านผาแตก ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย .เชียงราย ไปส่งที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย ให้การว่าไม่ทราบทั้ง 2 คนหลบหนีเข้าเมือง จนท.ได้นำตัวไปกักดูอาการที่ LQ ในเขต อ.เมืองเชียงราย และยังติดตามหาผู้ที่อยู่ในกลุ่มสัมผัส 51 คน และเป็นกลุ่มเสี่ยง 49 คน เช่น กลุ่มที่เป็นคนพาข้ามแนวชายแดน ผู้ที่ร่วมนั่งรถตู้โดยสารจาก อ.แม่สาย 11 ราย ผู้ที่ร่วมนั่งรถบัสปรับอากาศจาก จ.เชียงราย ไป จ.เชียงใหม่ 35 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ผจก.รายวัน360องศา

-นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงราย กล่าวว่า จ.เชียงราย มีผู้มีประวัติสัมผัสกับหญิงสาวชาวเชียงใหม่ 51 ราย มีความเสี่ยงสูง 49 ราย คือ คนที่พาข้ามแดน คนขับรถจากชายแดนไปส่งที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย พนักงานขับรถและผู้โดยสารรถตู้จาก อ.แม่สาย คันที่ 11 หมายเลขทะเบียน 10-2973 เชียงราย ออกเวลา 09.30 น. นอกจากนี้ ยังมีที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 1 ในเขต อ.เมืองเชียงราย ผู้โดยสารรถบัสปรับอากาศ และพนักงานจากสถานีดังกล่าวไปยัง จ.เชียงใหม่ ส่วนใหญ่พบตัวและเข้าสู่กระบวนการควบคุมการระบาดของโรคแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงกรณี จ.เชียงราย พบผู้ป่วย 1 ราย อยู่ระหว่างรอตรวจโควิด 19 ว่า ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าเป็นเพื่อนที่ทำงานในพม่าด้วยกันกับผู้ป่วยหญิงวัย 29 ปี ที่จ.เชียงใหม่ ส่วนรายละเอียดอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยโพสต์

-ผวจ.เชียงราย เรียกประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด 19 มีมติให้ดำเนินการหลายด้านเพื่อสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง กำหนดให้ประสานงานกับประเทศเมียนมาให้สุ่มตรวจคนขับรถบรรทุกสินค้าชาวเมียนมาที่บริเวณด่านพรมแดน หลังจากที่ผ่านมาตรวจเฉพาะคนขับรถจากฝั่งไทยเท่านั้น นอกจากนี้ กำหนดให้ผู้ที่เคยมีประวัติลักลอบมาจากเมียนมาไปรายงานตัวที่รพ.สต.และ อสม. โดยมอบหมายให้ทางฝ่ายสาธารณสุขและฝ่ายปกครองแต่ละอำเภอรับไปดำเนินการ รวมทั้งเร่งรัดจัดตั้ง LQ ที่ชายแดน อ.แม่สาย และจะประสานกับผู้ว่าการ จ.ท่าขี้เหล็ก ให้ติดตามคนไทยที่ตกค้างใน จ.ท่าขี้เหล็ก เดินทางกลับมาฝั่งไทยตามช่องทางปกติ

2.สกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผยว่า นายกฯ กำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเมียนมา กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนติดตามการลักลอบเข้าเมืองอย่างเร่งด่วน หากพบเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการลักลอบเข้าเมือง จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ mcot

ประเด็นข่าว

-ฝ่ายความมั่นคง อ.แม่สอด เปิดปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มขบวนการลักลอบขนคนต่างด้าวเข้าเมือง ช่วงสัปดาห์นี้โควิด 19 แนวชายแดนไทย-เมียนมา จับกุมต่างด้าวได้ 11 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-กอ.รมน. บูรณาการหน่วยงานความมั่นคง สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองอย่างเข้มงวด และให้ตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

3.ประเทศกัมพูชา พบติดเชื้อในชุมชนครั้งแรก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, เดลินิวส์

-นายกฯ ฮุน เซน ของกัมพูชา ออกแถลงการณ์ด่วน ขอความร่วมมือประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัย งดเว้นการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง สำหรับเด็กห้ามออกนอกบ้านและห้ามอยู่ใกล้ชิดกัน โดยเฉพาะในกรุงพนมเปญ กรุงเสียมราฐ กรุงศรีโสภณ และมณฑลคีรี หลังพบผู้ติดเชื้อในชุมชนครั้งแรก 6 ราย โดยเป็นภริยาของผู้บัญชาการเรือนจำในกรุงพนมเปญ และล่าสุดผู้บัญชาการเรือนจำในกรุงพนมเปญ ซึ่งเป็นสามี และสมาชิกในครอบครัวอีก 4 คน ติดเชื้อด้วย รัฐบาลประกาศปิดโรงเรียนและโรงแรมในเมืองหลวงของประเทศเพิ่มหลังพบว่าผู้ป่วยเคยเดินทางเข้าออกและใช้บริการในสถานที่เหล่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-เจ้าหน้าที่ ตร. สก.คลองลึก ลาดตระเวนร่วมกับ กองร้อย ทพ.1201 ตามแนวตะเข็บชายแดนช่องทางธรรมชาติป้องกันชาวกัมพูชาลักลอบเข้าประเทศไทย และจัดกำลังร่วมกันออกแจกเตือนประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโรงเกลือ ให้สวมหน้ากากและล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันโรคโควิด 19

4.เรือยอร์ชเข้าไทยวันแรก 3 ลำ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-เรือยอร์ชเข้าไทยวันแรก 3 ลำ จำนวน 4 คน ศรชล.ภาค 3 ตั้งฉก.กำกับดูแลเข้มข้น ที่ จ.ภูเก็ต หลายหน่วยงานร่วมบูรณาการเข้มตามมาตรการภาครัฐ โดยจะจอดทิ้งสมอในบริเวณจุดที่กำหนดบริเวณอ่าวปอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองและกักตัวตามมาตรการที่กำหนด

5.การประกาศขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า รัฐบาลอ้างโควิดเพื่อใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สกัดมือบ ยัดเยียดข้อหาให้กับผู้ชุมนุม

6.แม่ถ่ายทอดแอนติบอดีต้านโควิดให้ลูก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชน

-หญิงสาวสิงคโปร์ที่ติดเชื้อโควิดเมื่อต้นปีขณะตั้งครรภ์ ได้ให้กำเนิดทารกที่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโคโรนา ซึ่งบ่งชี้ว่าแม่อาจถ่ายทอดเชื้อให้ตัวอ่อนในครรภ์ ทำให้เกิดคำถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่การติดเชื้อสามารถถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ลูกได้ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบไวรัสที่สามารถแพร่เชื้อได้ในน้ำนมหรือในน้ำนมของแม่ และ WHO ระบุว่ายังไม่มียังมีความรู้ในประเด็นดังกล่าว

7.ผลข้างเคียงวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นักวิชาการ มวอชิงตัน สหรัฐฯ เตือนแพทย์ทั่วโลกให้เตรียมรับมือกับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน พร้อมยกตัวอย่างวัคซีนของ บ.โมเดอร์นา ของสหรัฐฯ ที่พบว่ามีโอกาสเกิดผลข้างเคียง 2% โดยมีอาการไข้สูง ปวดเมื่อยร่างกาย ไปจนถึงแขนขาบวม ขณะที่วัคซีนของ บ.ไฟเซอร์ สหรัฐฯ พัฒนาร่วมกับไบออนเทค เยอรมนี มีผลข้างเคียงคือ ไข้สูง ปวดศีรษะ และอ่อนเพลีย

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, xinhuthai, msn)

- WHO เตือนว่า แม้จำนวนผู้ป่วยโรคโควิด 19 จะลดลง แต่ทุกประเทศยังคงต้องระมัดระวังอยู่
- สหรัฐฯ พบผู้ติดเชื้อวันเดียวกว่า 200,000 ราย เป็นสถิติผู้ป่วยรายวันสูงสุดครั้งใหม่
- จีน เมืองอู่ฮั่น ตรวจพบบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็งนำเข้า 3 ตัวอย่าง มีผลตรวจโรคโควิด 19 เป็นบวก เป็นเนื้อวัวแช่แข็งนำเข้าจากบราซิล 2 ตัวอย่าง และปลาบาคาแช่แข็งนำเข้าจากเวียดนาม 1 ตัวอย่าง
- บราซิล พบผู้ป่วยรายใหม่ 51,922 ราย รวมผู้ป่วยทั้งหมด 6,290,272 ราย
- ตุรกี พบผู้ป่วยใหม่ 30,103 ราย เป็นอีกประเทศที่พบผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- เกาหลีใต้ สั่งปิดฟิตเนส โรงเรียนสอนร้องเพลงและเครื่องเป่า ซาวานา ห้องอาบน้ำสาธารณะ คาเฟ่ และห้องสมุดในอาร์ทเมนต์ รวมทั้งห้ามจัดงานเลี้ยงปลายปีในโรงแรมภายในโซลและปริมณฑล ตั้งแต่ 1 ธ.ค. ระบุว่า เป็นการระบอบรอบที่ 3 ที่กำลังแพร่ระบาดรวดเร็วที่สุดในรอบเกือบ 9 เดือน เป็นผลจากการแพร่เชื้อภายในค่ายทหาร, เซานา, โรงเรียนมัธยมปลาย และโบสถ์
- ญี่ปุ่น มีผู้ป่วยใหม่ 2,688 ราย เป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศ
- ฮ่องกง มีผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 115 ราย เป็นสถิติสูงสุดในรอบ 4 เดือน
- อินโดนีเซีย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,267 ราย ทางกาฯได้ลงนามในข้อตกลงจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด 19 จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ 4 แห่ง โดยมีรายงานว่าวัคซีนของแอสตราเซนเนกา จะจัดส่งให้ 100 ล้านโดส ภายในปีหน้า
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 63,048,487 ราย เสียชีวิต 1,464,743 ราย รักษาหาย 43,526,888 ราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ป่วยสะสมสูงสุด

ประเด็นข่าว

13,743,489 ราย

รองอธิบดีกรม คร. เสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (thaipbs, มติชน, ข่าวสด, ผจก.ออนไลน์, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, สยามกีฬา, คมชัดลึก, เดลินิวส์, workpointtoday, TNN Thailand, สำนักข่าวไทย, INN, โฟสต์ทูเดย์, ประชาไท, thebangkokinsight, thestandard, kapook, ศูนย์ข่าวเอเชียทิก, จส.100, sanook, nationtv, สปริงนิวส์, ประชาชาติ)

-นพ.อัญญาค์ รวยอาจัน รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน หลังเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งถ้ำวิเศษนมิฮาล์พมาราธอน ครั้งที่ 4 ณ อุทยานวิเศษนค้ายบางระจัน อ.ค้ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยหลังจากออกจากจุดสตาร์ทเพียง 2 กม. เกิดหมดสติล้มลง แพทย์-พยาบาลพยายามกู้ชีพแต่ไม่สำเร็จ นอกจากนี้ ยังมีนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันรายการอาสาพาวิ่ง 2020 ที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันพร้อมกัน 2 ราย

ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า Heart attack เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตในผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป อาจเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน สาเหตุจากหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน ปัจจัยเสี่ยงคือ การสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ภาวะอ้วนลงพุง และการบริโภคอาหารที่มีไขมันทรานส์

ด้าน นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า ผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจากหลอดเลือดหัวใจอุดตัน จะต้องได้รับการรักษาทันทีด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือด หรือการสวนหัวใจเพื่อการทำบอลลูน ซึ่งมีระยะเวลาที่เป็นนาทีทอง 120 นาที ในการเปิดหลอดเลือดหัวใจเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต ภายหลังจากการรักษาผู้ป่วยต้องรับประทุกันยาที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดและควบคุมปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, ผจก.ออนไลน์, ไทยโพสต์, INN, ฐานเศรษฐกิจ

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. แสดงความเสียใจกับครอบครัวของ นพ.อัญญาค์ ที่เสียชีวิตอย่างกะทันหัน นับเป็นการสูญเสียผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถสูง จึงขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัว และให้กำลังใจผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ไปด้วยกัน

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newplus

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ลงนามในคำสั่งสธ. แต่งตั้งคกก.ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ 34 คน มี ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธาน ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. และศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คณะที่ปรึกษา รมว.สธ.เป็นที่ปรึกษาคกก.

-ดร.ภก.อนันต์ชัย กล่าวว่า นโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์เริ่มต้นจากความต้องการของประชาชนในการนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านและการแพทย์แผนไทยมาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ แต่มีข้อจำกัดด้านกฎหมายหลายประเด็น สธ.ต้องเริ่มจากประเด็นที่สำคัญก่อน ตั้งแต่การกร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคกก.กฤษฎีกา โดยจะอนุญาตให้ผู้ป่วยปลูกกัญชาเพื่อใช้สำหรับดูแลสุขภาพตนเอง และให้บุคลากรทางการแพทย์ปลูกเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยของตนได้ และแก้ไขประกาศกระทรวงฯ เรื่องพืชกัญชงให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่กัญชาที่มีคุณภาพใกล้บ้าน จึงต้องแต่งตั้งคกก.ขับเคลื่อนนโยบายฯ เพื่อทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการนำนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์มาสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีบทบาทในการติดตาม กำกับและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินนโยบายไม่บรรลุผล เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างตรงจุด ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่กำลังดำเนินการไปแล้ว คือ การปลดส่วนของพืชกัญชาและกัญชง ได้แก่ ใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น และราก ออกจากบัญชียาเสพติด เพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบของวิถีชาวบ้าน และสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับการยอมรับในสากล ภารกิจที่ต้องเร่งดำเนินการต่อ คือ การกระจายยาให้ภาคเอกชน รวมถึงการพัฒนา กลไกและระบบควบคุมการใช้กัญชาที่เหมาะสมตามความเสี่ยง สำหรับโมเดลกัญชา 6 ต้นต่อครอบครัว จะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของหลักวิชาการและอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ครอบคลุม เบื้องต้น สถาบันกัญชาทางการแพทย์จะเร่งศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อรวบรวมข้อมูล คาดว่าจะรู้ผลภายใน 6 เดือน เมื่อพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับ 8 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะมีข้อมูลให้สามารถดำเนินการได้ทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ

-พญ.ศรียา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ระบุ กัญชามีข้อจำกัดทางกฎหมายที่ยังอยู่ในบัญชียาเสพติด จึงตั้งคณะทำงานประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทยและพยาบาล ศึกษาและวิจัยต่อยอดกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง อย่างครบวงจร ในปี 2564 จะร่วมกับอย. พัฒนา chatbot เพื่อให้ผู้ป่วย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร สามารถเข้าถึงข้อมูลกัญชาที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังร่วมกันอบรมเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อรองรับกฎหมายฉบับใหม่ พร้อมทำคู่มือการปลูก เก็บเกี่ยวและแปรรูปกัญชา และจะร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ พัฒนาแนวทางการเก็บข้อมูลยาเสพติดและยาน้ำมันกัญชาทั้ง 5 เสนอคณะผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อผลักดันเข้าสู่ยาหลักแห่งชาติ

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร กล่าวว่า คนไทยสมัยก่อนรู้ว่าจะใช้กัญชาอย่างไรให้ปลอดภัย เช่น ใช้ใบที่มีสาร THC ขนาดต่ำมากในการปรุงอาหาร ส่วนยาไทยหรือยาพื้นบ้านก็ใช้ดอกหรือใบ สิ่งที่รพ.ทำตามนโยบายคือ ผู้ป่วยเข้าถึงยาคุณภาพที่ปลอดภัย เกษตรกรปลูกได้คุ้มทุน และสังคมโดยรวมได้ประโยชน์ โดยเร่งให้ความรู้ที่ถูกต้องกับสังคม โดยปีนี้วางแผนจะทำเรื่องการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปที่เหมาะสม จากการทำงาน 1 ปี ทำให้รู้ว่ายากัญชา เหมือนกับยาใหม่ที่ใช้นกในระบบสุขภาพ ไม่ทำให้เสียชีวิตหรือพิการ ผลข้างเคียงที่พบบ่อย เช่น ปากแห้ง คอแห้ง วิงเวียน และสัมพันธ์กับขนาดยา ผู้ป่วยส่วนใหญ่เมื่อใช้ไปสักพักร่างกายจะปรับตัว ส่วนประสิทธิผลกำลังจะทำการวิจัยศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังต่อไป สำหรับการพัฒนากลไกจำเป็นต้องยกระดับทั้งห่วงโซ่ และทำแบบบูรณาการอย่างจริงจัง ขณะเดียวกันข้อกฎหมายต้องเปิดให้ใช้

ประเด็นข่าว

ประโยชน์จากกัญชากัญชามากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ตาก เป็นประธานการประชุมคกก.พิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ จ.ตาก โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอนุญาตปลูกกัญชา ของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติแม่จะเรา อ.แม่ระมาด ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนปลูกรัก อ.แม่ระมาด ตามโครงการพัฒนากัญชาสำหรับใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านใน รพ.สต. ระยะที่ 2

ขับไม่ดื่ม-ดื่มไม่ขับ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, thebangkokinsight, workpointtoday, thaipbs, thailandplus)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ที่ประชุม คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นชอบแนวทางสนับสนุนการลดอุบัติเหตุทางถนน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ไร้อุบัติเหตุ” เน้นสื่อสารโลแกน “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” หมายความว่า ถ้าดื่มจะต้องไม่ขับ แต่ถ้าต้องขับรถก็ต้องไม่ดื่ม พร้อมเน้นกวาดขันใน 3 เรื่อง คือ การห้ามขายให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี การลด แลก แจก แถม เสนอชิงโชค และโฆษณา โดยให้ อสม.ให้คำแนะนำ ห้ามปราม คัดกรองแต่เนิ่นๆ โดยจะทำทุกทางเพื่อลดความสูญเสียให้มากที่สุด นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบให้มีการจัดทำร่างประกาศ สธ. เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ซึ่งจะบังคับใช้วันที่ 7 ธ.ค.นี้

บทบาทหน้าที่ของ ออ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ คมคิดคนเขียน

-กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล กำกับดูแล สธ. ในฐานะรองนายกฯ และรมว.สธ. ส่วนใหญ่มีแต่เรื่องในทางบวก โดยเฉพาะการรับมือกับโควิด 19 แต่อยากเตือนเกี่ยวกับ ออ. กรณีการตรวจสอบแบบแปลนสถานที่ผลิตยาแผนโบราณของกองยา ออ. เมื่อเดือน ส.ค. 2562 และเจ้าหน้าที่ขอเลื่อนการตรวจเนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด 19 ที่เกิดขึ้น ซึ่งจนถึงวันนี้ ยังไม่ได้แจ้งว่า จะเข้าไปตรวจสอบเมื่อไหร่ ทั้ง ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งให้การขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ เดินหน้าไปได้ให้เร็วที่สุด จึงขอฝากให้รมว.สธ.ดูแลและควบคุมนโยบาย โดยเฉพาะเรื่องที่มีการอนุมัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

สิทธิรักษาผู้มีบุตรยาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, nationtv, เชียงใหม่นิวส์, มติชนสุดสัปดาห์, เดลินิวส์, บางกอกบิซนิวส์, ผจก.ออนไลน์, newtv, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus)

-นพ.สุรธรรมชัย วัฒนยิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกับ อนุกรรมการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ สถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะ สปสช. กรมการแพทย์ กรม สปส. และ สปส. มีมติเห็นชอบให้จัดทำร่างข้อเสนอสิทธิประโยชน์ด้านการช่วยเหลือภาวะมีบุตรยากเป็น 3 ระดับ คือ 1) ให้สิทธิตรวจคัดกรองเบื้องต้น 2) เข้าถึงการรักษาด้วยการฉีดเชื้อ และ 3) การทำเด็กหลอดแก้ว โดยจะต้องจัดส่งภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2563 นอกจากนี้ ให้เตรียมความพร้อมในการจัดบริการเพื่อรองรับการให้สิทธิการรักษาเป็นการรักษาโรค และเป็นสิทธิด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ประชาชนมีสิทธิได้รับ และหารือกับ ก.การคลัง ในการออกมาตรการลดหย่อนภาษี

5 วิธีดูแลใจคนทำงาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-กรมสุขภาพจิต จัดทำอินโฟกราฟิกเผยแพร่ 5 วิธีดูแลใจคนทำงานไม่ให้หมดไฟ (Burn out) กับไวรัสโควิด 19 ได้แก่ 1) หมั่นสังเกตอารมณ์ 2) ดูแลคนที่เรารัก 3) ดูแลใจเพื่อนร่วมงาน 4) รักษาสุขภาพให้แข็งแรง 5) รับการดูแลใจ

ปลดล็อกกระท่อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์จดหมายถึงเดลินิวส์

-เอก วิภาวดี เจ้าของคอลัมน์ เห็นว่า ใบกระท่อมควรถูกลดออกจากยาเสพติดเพราะมีสรรพคุณเป็นยา ถึงใช้มาๆ จะเป็นยากระตุ้นประสาทแต่ก็ไม่ต่างจากยาชนิดอื่น ๆ ที่กินมากไปก็มีผลเสียต่อร่างกายเช่นเดียวกัน และหากทุกบ้านปลูกใบกระท่อม จะทำให้ไม่มีการซื้อขายเพราะเป็นพืชที่มีอยู่ทั่วไปหรือหากจะขายก็ราคาถูกไม่ต่างจากพืชผักสวนครัว คิดว่ามีผลดีมากกว่าผลเสีย

การพนันออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย 32 องค์กร วางแนวทางปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ ซึ่งหนึ่งในปัญหาสำคัญคือ การพนันออนไลน์ ที่พบเป็นอันดับ 2 ของเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมายเป็นอันตรายที่เด็กเข้าถึงมากที่สุด ซึ่งปัญหาการพนันและพนันออนไลน์เกี่ยวข้องกับสังคมโดยตรง จึงควรผลักดันให้อยู่ในระดับเดียวกับยาเสพติด เพราะส่งผลต่อสุขภาพคล้ายกับการใช้สารเสพติด เรียกว่าโรคติดพนัน (Gambling Addict) ซึ่งก่อให้เกิดโรคจิตเวชและมีผลต่ออัตราการฆ่าตัวตายที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อครอบครัว ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาการพนันและการพนันออนไลน์ในระยะยาว มีข้อเสนอว่าต้องยกระดับปัญหาผลกระทบทางสุขภาพจากการพนันให้เป็นวาระแห่งชาติ

โครงการ TO BE NUMBER ONE

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-ม.ล.ยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่า การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคใต้ ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดต่างๆ ส่งทีมเข้าแข่งขันทั้ง 3 รุ่น รวม 54 ทีม โดยรุ่น Junior รางวัลที่ 1 ทีม KABOOM Junior โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)

ประเด็นข่าว

ตัวแทน สสจ.สุราษฎร์ธานี รางวัลที่ 2 ทีม MONKEY NIZA โรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ว) ตัวแทน สสจ.พัทลุง และ รางวัลที่ 3 ทีม Baby Stars Power Kids โรงเรียนอนุบาลบ้านคลองสระ ตัวแทน สสจ.สุราษฎร์ธานี

-นพ.จุมภฏ พรหมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ ได้สนองพระดำริของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ที่ทรงให้พัฒนาเยาวชนผ่านกิจกรรม เพราะทรงเห็นว่า จะช่วยให้เยาวชนมีสังคมที่ดี ได้รับประสบการณ์ที่ดี มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ และเห็นคุณค่าในตนเอง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันจิตใจในการดำเนินชีวิต ทั้งจากยาเสพติดและปัญหาสังคมอื่นๆ

ใช้หวัดนกระบาดในเกาหลีใต้

สื่อที่น่าเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ รอบโลกวันนี้, ข่าวสด คอลัมน์ ย่อโลก

-ทางการเกาหลีใต้ ยืนยันพบใช้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 ในฟาร์มเป็ดเมืองซองอูบ จ.ชอลลาเหนือ ห่างจากกรุงโซลไปทางใต้ 290 กิโลเมตร หลังจากพบครั้งล่าสุดในฟาร์มสัตว์ปีกแห่งหนึ่งในเดือน มี.ค. 2561 และพบในสัตว์ปีกตามธรรมชาติเมื่อวันที่ 21 ต.ค. ที่ผ่านมา จึงสั่งห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ และเร่งฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่ที่พบใช้หวัดนก และห้ามรถบรรทุกสัตว์มีชีวิตเข้าไปในพื้นที่สงวนไว้สำหรับกอพยพ

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

